



ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ในการสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัด งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลังตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ นี้ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักของผู้สอบแข่งขัน ไปแสดงในวันสอบ หากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบว่า ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สรรหาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานคลัง
กองคลัง ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวพิมพ์ชนก ชะยะ	
๒	๐๐๔	นายศุภฤกษ์ ฉันทพันธ์วัฒนา	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

๑. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกง
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

๒. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบ ถ้าผู้ใดไม่มีบัตรดังกล่าวข้างต้น กรรมการคุมสอบอาจพิจารณา
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาประมาณ ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับการ
เรียกชื่อเข้าห้องสอบจากกรรมการคุมสอบ

๔. กรรมการคุมสอบต้องไม่ทำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้ออำนวยให้เกิดการทุจริตหรือละเว้นเมื่อ
เกิดการทุจริตในการสอบ มิฉะนั้น จะถือว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรง

๕. ในกรณีที่มีการทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ
พร้อมพยานหลักฐาน แล้วรายงานต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งทันที

กำหนดการสอบคัดเลือก

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง